

Số: /TB-UBND

Lai Châu, ngày tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 22/9/2021, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham dự cuộc họp có đồng chí Tổng Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Chốt trưởng 04 Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh, 02 Chốt Kiểm soát COVID-19 của huyện Than Uyên.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và toàn thể nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt thực hiện phương châm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”. Các lực lượng chức năng tổ chức cách ly y tế đảm bảo đúng quy trình, quy định; nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn cho các lực lượng dự bị, tổ Covid cộng đồng; quản lý tốt di biến động dân cư trên địa bàn; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai cần được phát huy, nhân rộng. Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể đã quan tâm động viên kịp thời đến gia đình cán bộ y tế xung phong, tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trong dịp tết Trung Thu.

Tuy nhiên, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; một bộ phận nhân dân ở một số nơi có tâm lý lơ là, chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, còn tụ tập đông người; có biểu hiện lựa chọn loại vắc xin tiêm phòng Covid-19. Có địa phương chưa tổ chức tập huấn cho các lực lượng dự bị, tình nguyện viên tham gia chống dịch; chưa hướng dẫn, tập huấn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh các biện pháp, phương án phòng, chống dịch; công tác xét nghiệm sàng lọc có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác thông tin truyền thông về yêu cầu 5K, thông điệp 5T thời lượng chưa thường xuyên, liên tục. Các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ tại Lễ ra quân Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bình Dương (đợt 3) còn để tình trạng người dân tập trung đông người, không đủ giãn cách, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch. Trong thời gian tới Chủ tịch

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng và thực sự người dân là chủ thể, là chiến sỹ trong phòng, chống dịch; chú trọng truyền thông về thông điệp 5K, kỹ năng lấy dịch hầu họng; các mặt khó khăn trong phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam như số ca lây nhiễm, số ca thương vong rất nhiều...; về các chỉ đạo, biện pháp phòng, chống dịch trọng tâm của Trung ương, của tỉnh.

2. Tuyên truyền về lợi ích của tiêm phòng vắc xin; việc kết hợp các loại vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đảm bảo vắc xin được tiêm sớm nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Sở Y tế, CDC quan tâm tiêm cho người cao tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền; tập trung tiêm cho các vùng đệm, các địa bàn giáp ranh với các địa phương có ca nhiễm, nơi tập trung đông người như thị trấn, khu đô thị, với tinh thần vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm sớm nhất; không để vắc xin quá hạn.

3. Các địa phương chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt địa bàn, quản lý tốt di biến động dân cư; thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, kịp thời phát hiện sớm, xử lý các trường hợp có yếu tố nguy cơ trong cộng đồng.

4. Sở Y tế khẩn trương mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế theo kế hoạch, đặc biệt là máy thở, ôxy, đồ bảo hộ, trang thiết bị cần thiết trên nguyên tắc tiết kiệm nhưng phải đảm bảo sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch. Chỉ đạo thường xuyên liên hệ, trao đổi với 3 Đoàn công tác hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để nắm bắt về chuyên môn, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nhất là về công tác điều trị, cấp cứu, việc tổ chức các trạm, đội y tế lưu động....

5. Sở Giao thông vận tải và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với lái xe, phụ xe của các doanh nghiệp vận tải, nhất là các đơn vị thuộc các địa phương phía Nam có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “1 cung đường 2 điểm đến”; rà soát, bố trí địa điểm trung chuyển phù hợp tại các huyện, đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả đối với lái xe, phụ xe.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo không để bỏ sót, không trùng lặp đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.

7. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã xây dựng kịch bản tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong trường hợp giãn cách xã hội với quy mô lớn, kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; hướng dẫn, tập huấn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung đông người về phương án phòng, chống dịch; dự bị nguồn nhân lực phụ trách mua hàng hóa, lương thực thực phẩm, điều tra, truy vết, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội... trong các tình huống xảy ra.

8. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; kêu gọi, vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: Tỉnh ủy; (để b/c)
- UBND tỉnh: U;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thành viên BCD tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC;
- Lưu: VT, VX1.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Hồng Tuyền